

ประจำวันที่ 9 - 15 ตุลาคม 2556

วงการข้าวกึ่งชาจีนนำเข้าข้าวไทยปีละล้านตัน แค่อีโพรโมต

มีรายงานจากแหล่งข่าวในวงการค้าข้าว ได้กล่าวถึง กรณีนายกรัฐมนตรีสถาการณ์รัฐประชาชนจีน จะนำเข้าข้าวไทยปีละ 1 ล้านตัน เป็นเวลา 5 ปีว่า น่าจะเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ว่า ข้าวไทยมีตลาดรองรับชัดเจน เพราะจีนไม่เคยนำเข้าข้าวไทยเกินปีละ 500,000 ตันมานานแล้ว ยกเว้นช่วง 10 ปีก่อนที่จีนเกิดภัยแล้ง จึงนำเข้ามากถึง 2 ล้านตัน ส่วนการส่งออกข้าวไทยไปจีนปีนี้ ที่น่าจะได้อีก 100,000 ตันนั้น เป็นการส่งออกจริงผ่านกรมศุลกากร ซึ่งไม่ได้จำแนกว่าเป็นข้าวของรัฐบาลหรือเอกชน ทำให้ผู้ส่งออกสงสัยในข้อมูลการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่กระทรวงพาณิชย์เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวไปจีนลดลงต่อเนื่อง โดยในปี 2552 ส่งออกได้ 328,238 ตัน ปี 2553 ลดเหลือ 264,207 ตัน ปี 2554 ปริมาณ 267,841 ตัน ปี 2555 ปริมาณ 143,082 ตัน และเดือน ม.ค.-ส.ค.ปี 2556 รวม 110,742 ตัน

ขณะที่นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึง กรณีที่บริษัท คอฟโก รัฐวิสาหกิจของจีนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระหว่างการเดินทางเยือนไทยของนายภค จินว่า จีนจะให้สิทธิพิเศษไทยส่งออกข้าวไปจีนปีละ 200,000 ตัน นาน 5 ปี รวม 1 ล้านตัน แต่จะซื้อขายได้จริงหรือไม่ขึ้นกับราคาข้าวไทย ถ้าใกล้เคียงเวียดนาม ที่ตันละ 400 กว่าเหรียญสหรัฐ ก็น่าจะมีโอกาสขายได้

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

นิวัฒน์ธำรง'ยันจีนซื้อข้าว 5 ล้านตันของจริง

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ เอฟเอ็ม97เมกะเฮิรตซ์ กล่าวในกรณีหลายฝ่ายโจมตี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่อ้างว่าจีนจะซื้อข้าวจากไทยปีละ 1 ล้านตันต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี โดยหลายฝ่ายอ้างว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ใช้ตัวเลขที่ผิดไปจากความจริงว่า ขอเรียนว่าสิ่งที่บางฝ่ายอ้างตัวเลขที่ไม่ตรงกับตัวเลขที่นายภคระบุคือ มันเป็นตัวเลขของคอฟโกคือรัฐวิสาหกิจของจีนที่อยู่ในมณฑลต่างๆของจีน ที่สามารถลงนามในเอ็มโอยูกับเอกชนหรือรัฐบาลของไทยในการซื้อข้าวแต่ละรอบได้ แต่กรณีนี้มีคนคนละกรณีกัน เพราะคอฟโกล่าสุดได้ตกลงซื้อข้าวกับเอกชนไทยในตัวเลขคนละตัวกันกับกรณีที่นายภคระบุ เพราะล่าสุดนายภคได้คุยกับนายหลี เค่อ ฉีเยง นายภคจีน คือเดิมไทยกับจีนลงนามซื้อข้าว 1 ล้านตันต่อ 5 ปี แต่เมื่อสองนายภคคุยกันครั้งล่าสุด จีนเข้าใจและบอกว่าจะช่วยไทยเกษตรกรรมเต็มที่ โดยรัฐบาลจีนจะสั่งซื้อข้าวไทยปีละ 1 ล้านตันต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี และตนยังได้คุยกับรมว.พาณิชย์จีนและย้ำตัวเลขเดียวกัน โดยเดือนพ.ย.นี้จีนจะทำแผนการสั่งซื้อสินค้าเกษตรจากไทย เช่น ข้าว ยางพารา แป้งมันสำปะหลัง น้ำตาล ส่วนราคาที่ทำกรซื้อข้าวหน้านั้นจะอิงราคาตลาดโลกในแต่ละการสั่งซื้อแต่ละรอบ ส่วนการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรไทย-รถไฟฟ้าความเร็วสูงของจีนนั้น เรื่องนี้มีเอ็มโอยูที่สองประเทศได้ลงนามไว้แล้วและยังลงนามครั้งนี้ด้วย โดยเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าของสองประเทศ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

นายกฯเผยจีนซื้อข้าวไทยเพิ่มเป็น 1 ล้านตัน/ปี

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงถึงผลการเดินทางเยือนประเทศไทยของ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่ารัฐบาลมีประเด็นข้อหารือเพิ่มเติมจากการลงนามความตกลง (เอ็มโอยู) เรื่องการซื้อสินค้าเกษตร ด้วยสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่เดิมรัฐบาลจีนจะซื้อข้าวจากไทย 1 ล้านตันภายใน 5 ปี ได้ปรับเปลี่ยนเป็นจีนซื้อข้าวจากไทยปีละ 1 ล้านตัน และซื้อยางพาราปีละ 200,000 ตัน

ทั้งนี้ยังไม่รวมสินค้าอื่นที่จะมีการเจรจา และยังไม่รวมการซื้อขายของภาคเอกชน รายละเอียดทั้งหมดจะมอบหมายนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เร่งหารือให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ ของนายกรัฐมนตรีจีนเป็นไปด้วยดี นายกรัฐมนตรีจีนได้ย้ำความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้ง 2 ประเทศ ว่าจีนและไทยเป็นมิตรแท้ และการเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) ที่จังหวัดเชียงใหม่ นายกรัฐมนตรีจีนได้แสดงความพอใจผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ โดยชื่นชมการส่งเสริมของรัฐบาลที่ทำให้ประชาชนพัฒนาสินค้า ซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

สื่อออกจับผิดรัฐมนตรีพาณิชย์ไทยอ้างมั่วขายให้รัฐวิสาหกิจปักกิ่ง

สื่อต่างประเทศรายงานว่า ในวันศุกร์ที่ 11 ต.ค. ทางการเงินได้ออกมาตีความหวังของรัฐบาลไทยที่อ้างว่าสามารถลดสต็อกข้าวลงได้อย่างมากมาย โดยระบุว่าซื้อข้าวจากไทยแค่ 1 ล้านตันในช่วง 5 ปีข้างหน้าและไม่ได้พาดพิงถึงข้อตกลงแบบรัฐต่อรัฐ แถมนโยบายรัฐวิสาหกิจปักกิ่งรวมทั้งอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ปฏิเสธข้าวซื้อข้าวจากไทย หลังถูกนายนิวัฒน์ธำรง รัฐมนตรีพาณิชย์นำไปกล่าวอ้างก่อนหน้านี้

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลไทยตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักหน่วงจากสต็อกข้าวจำนวนมากมหาศาลอันสืบเนื่องมาจากโครงการประชานิยมที่อุดหนุนชาวนา โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยออกมาแถลงขายข้าวให้กับมากมายหลายประเทศ ทว่าส่วนใหญ่แล้วประเทศต่างๆเหล่านั้นก็ออกมาปฏิเสธ

ล่าสุดรอยเตอร์อ้างคำพูดของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนที่บอกว่าซื้อข้าวจากบริษัทเอกชนของไทยในช่วง 5 ปีข้างหน้า แต่กลับไม่ได้พาดพิงถึงข้าวจำนวน 1.2 ล้านตันที่รัฐบาลไทยอ้างเมื่อเดือนที่แล้วว่าได้ขายแก่ปักกิ่งในสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ

ความเห็นดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีจีนปรากฏอยู่ในบทความ ๑ ชิ้นซึ่งเผยแพร่ฉบับเต็มบนเว็บไซต์รัฐบาลกลางจีน(www.gov.cn) "ไทยมีชื่อเสียงด้านการผลิตข้าวเช่นเดียวกับผลผลิตพืชสวนไร่นาอื่นๆ และจีนมีความตั้งใจสนับสนุนบริษัทภายในต่อการนำเข้าข้าวจากไทย 1 ล้านตันใน 5 ปี เพิ่มเติมด้วยผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ" นายหลี่ ระบุในบทความ

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ บอกว่าสต็อกข้าวของรัฐบาลจะลดลงเหลือ 10 ตันในช่วงสิ้นปี หลังมีการส่งออกไปแล้ว 5 ล้านตัน อย่างไรก็ตามทางบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน ที่ถูกนายนิวัฒน์ธำรง อ้างว่าได้ซื้อข้าวจากไทยไป 1.2 ล้านตัน ออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยลงนามในสัญญาใดๆ "เราไม่เคยนำเข้าข้าวจากไทยและเรามีแหล่งข้าวแค่เฉพาะท้องถิ่นเท่านั้น" เจ้าหน้าที่รายหนึ่งของ Heilongjiang Beidahuang Rice Industry Group Co. Ltd บอกกับรอยเตอร์

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

หลายฝ่ายเสนอทบทวนโครงการจำนำข้าว

ในเวทีเสวนา “มหากาพย์จำนำข้าว สุ่มหกรรมกอบกู้สุจริต” ในงานรำลึก 100 ปี ชาตกาล อ. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ภายใต้กิจกรรม “อาจารย์ป๋วย จริยธรรม กับการต่อต้านการคอร์รัปชัน” โดยองค์กรภาคีจัดให้มีประชุมสัมมนาใหญ่ประจำปี 2556

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “จำนำข้าวเสียหายใหญ่หลวง ใครได้ประโยชน์” โดยระบุว่าโครงการรับจำนำข้าว 15,000 บาท เป็นโครงการที่สร้างความเสียหายให้ประเทศมากอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สาเหตุมาจากเมื่อรับจำนำแล้ว แต่ราคาข้าวในตลาดโลกกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นตามที่รัฐบาลตั้งใจ ประกอบกับมีข้าวออกมาปริมาณมาก ยิ่งกดดันให้ราคาตลาดยิ่งลดต่ำลงไปอีก ขณะเดียวกันมีกลุ่มคนที่คอยหาผลประโยชน์จากการระบายข้าวออกมา ส่งผลให้มีภาวะขาดทุนมหาศาล ซึ่งตัวเลขขาดทุนที่คำนวณโดยคณะทำงานปิดบัญชีซึ่งตั้งขึ้นโดยรัฐบาลชุดนี้ พบว่าในฤดูกาลผลิต 2554/2555 มีภาวะขาดทุนสูงถึงกว่า 200,000 ล้านบาท ไม่รวมข้าวในสตอกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) รายงานแล้วว่ามีข้าวหายไปจากสตอกปริมาณกว่า 1 ล้านตัน แต่กลับยังไม่มีมาตรการใดๆ ไม่ทราบว่ารายงานเรื่องข้าวหายไปค้างอยู่บนโต๊ะใคร

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า หากคำนวณความเสียหายจากการเล่นแร่แปรธาตุของกลุ่มที่คอยหาผลประโยชน์ มูลค่าความเสียหายในโครงการจำนำข้าวตลอด 2 ปีการผลิต 2554-2555 และ 2555/2556 จะสูงถึง 425,000 ล้านบาท ทั้งนี้ จะมีการนำผลสำรวจที่ได้จากบริษัทเอกชนติดตามโครงการรับจำนำข้าวต่อเกษตรกรแต่ละพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่าการกำหนดราคารับจำนำในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรขายข้าวได้ตรงราคารับจำนำหรือไม่ รวมถึงความหวังเกี่ยวกับความเสียหายของการใช้เงินของรัฐบาลกว่า 400,000 ล้านบาท เพื่อยื่นหนังสือเปิดผนึกเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนโครงการรับจำนำข้าวต่อไป

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า องค์กรฯ วิตกังวลเกี่ยวกับโครงการรับจำนำของรัฐบาลช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งองค์กรฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และนักวิชาการอิสระ โดยได้ประเมินว่าแม้โครงการรับจำนำจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยรวม แต่ก็สร้างความเสียหายให้ประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งขณะนี้รัฐบาลต้องการยกเลิกโครงการรับจำนำ แต่มองว่าอาจทำไม่ได้ เพราะเป็นนโยบายหาเสียงของรัฐบาล แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาการใช้งบประมาณแทรกแซงราคาข้าวโดยการรับจำนำนั้น เป็นการทำให้ประเทศมีภาระหนี้สินจำนวนมากและสุ่มเสี่ยงเกิดการทุจริต ซึ่งองค์กรฯ เคยเสนอแนะรัฐบาลให้ยกเลิกโครงการรับจำนำมาบ้างแล้วก็ตาม โดยหากยังไม่สามารถยกเลิกโครงการ ก็สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการช่วยเหลือเกษตรกรได้ เช่น รัฐบาลควรกำหนดการชดเชยเงินส่วนต่างให้เกษตรกร โดยจ่ายเงินให้เกษตรกรโดยตรง และปล่อยให้ราคาข้าวเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งวิธีการอาจคล้ายกับโครงการประกันรายได้ แต่หากรัฐยังไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการจะทำให้เกิดความสูญเสียมืดเงินมหาศาล รวมทั้งจะทำให้ปริมาณข้าวรัฐในโกดังเสื่อมคุณภาพ และไม่สามารถขายข้าวในราคาสูงให้ตลาดต่างประเทศได้

ด้านนายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า หากดูการใช้เงินของรัฐบาลในโครงการรับจำนำข้าว 3 ฤดูที่ผ่านมา มีตัวเลขจากการขาดทุนทางบัญชีมากถึง 400,000 ล้านบาท โดยเป็นการประเมินว่ารัฐบาลขายข้าวหมดภายใน 5 ปี แต่หากไม่สามารถระบายข้าวภายใน 5 ปี หรืออย่างช้า 8 ปี จะทำให้รัฐขาดทุนสะสมทางบัญชีมากถึง 4-5 แสนล้านบาท โดยในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลสร้างหนี้ให้ประเทศจำนวนมหาศาล แม้จะมีกำหนดราคาข้าวให้เกษตรกรพึงพอใจ แต่การรับจำนำกับการระบายข้าวไม่สอดคล้องกัน และเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลจะขายข้าวได้ราคาสูงกว่าราคารับจำนำ ซึ่งในการขายข้าวขาดทุน ดังนั้น ตัวเลขที่ทีดีอาร์ไอประเมินไว้จะเป็นไปตามที่ได้นำเสนอก่อนหน้านี้ ซึ่งได้ส่งสัญญาณให้รัฐบาลหาทางเลือกใหม่ๆ ในการช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งอาจใช้วิธีการกำหนดเงินส่วนต่างเพื่อชดเชยให้เกษตรกร โดยเห็นว่า รัฐบาลจะต้องทำให้เกิดความชัดเจนและความโปร่งใสมากกว่าการดำเนินการในปัจจุบัน

ด้านนายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้หลายฝ่ายกำลังมีความกังวลจากการที่รัฐบาลใช้งบประมาณจำนวนมาก เข้าไปแทรกแซงโครงการรับจำนำข้าว เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการขายข้าวไทยติดต่อกันมา 2 ปี ซึ่งที่ผ่านมาระบบกลไกตลาดทำงานได้ดีอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเข้ามาแทรกแซง ทำให้รัฐบาลใช้เงินและมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนสูงถึง 200,000 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมโครงการรับจำนำในปีต่อไป จึงถือว่าเป็นการสร้างความเสี่ยงต่อประเทศอย่างมหาศาล

ดังนั้น ในเมื่อเกิดความเสียหายกับประเทศชาติ รัฐบาลควรปล่อยให้ไปตามกลไกตลาด เพราะเชื่อว่าข้าวไทยยังเป็นที่ต้องการของต่างประเทศ แต่ขณะนี้ในหลายประเทศผู้ซื้อข้าวไทยมีความสับสนกับนโยบายแทรกแซงราคาข้าวของรัฐบาล ทำให้กลไกตลาดบิดเบือน หากเป็นเช่นนี้ต่อไปประเทศไทยจะขาดความน่าเชื่อถือ อีกทั้งการที่รัฐบาลใช้นโยบายการรับจำนำข้าว ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ปริมาณข้าวที่อยู่ในโกดังต่างๆ ทั่วประเทศ ก็มีสูงถึง 15-16 ล้านตัน ซึ่งหากมีสต็อกมากเช่นนี้ ในอนาคตการปลูกข้าวของไทยจะลดลง เพราะปลูกข้าวไปก็ขายไม่ออก โดยขณะนี้หลายฝ่ายไม่เชื่อถือตัวเลขประมาณการข้าวที่รัฐบาลมักออกมาระบุว่ามีข้าวในสต็อกเพียง 8-9 ล้านตัน บางช่วงเหลือ 10-12 ล้านตัน ถือว่าสร้างความสับสนให้สังคมและเกษตรกรว่าสามารถปลูกข้าวต่อไปดีหรือไม่

ทั้งนี้ เห็นว่ารัฐบาลจะต้องไม่เข้าไปแทรกแซงโครงการรับจำนำอีกต่อไป แต่รัฐบาล ควรนำงบประมาณไปปรับปรุงระบบชลประทานและหาพันธุ์ข้าว รวมทั้งลดต้นทุนให้เกษตรกร เพราะยังเชื่อว่ามีโครงการรับจำนำราคาข้าวไทยยังมีราคาดีในตลาดโลก และเห็นด้วยกรณีที่รัฐบาลไทยจะเร่งระบายข้าวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการขายข้าวแลกรถไฟฟ้าด้วยระบบบาร์ทเตอร์เทรต แต่ที่ผ่านมายังไม่เห็นโครงการไหนที่ประสบผลสำเร็จในการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน และไม่รู้ว่าจะหากเป็นการกำหนดราคาตลาดก็ไม่แน่ว่ามีปัญหาส่งมอบกันได้ แต่หากเป็นการต่อรองโดยไม่ใช้ราคาก็จะไม่ประสบความสำเร็จมากนัก ซึ่งหากมีการขายสินค้าในลักษณะใด ก็จะต้องมีการแปลงให้สาธารณชนได้รับทราบ

ที่มา สำนักข่าวไทย

สั่งสอบข้าวถุงปนเปื้อน พาณิชย์จ่อเปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐ 16 ต.ค.นี้

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้าข้าวเสื่อมคุณภาพ (ศปชส.) ว่า ในการเดินทางเยือนไทยของนายหลี่เค่อเจียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11-13 ต.ค.นี้ คาดว่า ภาคเอกชนของจีนจะลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งในส่วนนี้เป็นข้าวของเอกชน ไม่ใช่ข้าวที่ซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยในการหารือร่วมกับบริษัท คอฟโค (COFFCO Corporation) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนเมื่อต้นสัปดาห์ ได้สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพข้าวไทย โดยได้ชี้แจงให้มั่นใจในข้าวไทย เพราะมีการตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำและไม่พบสารปนเปื้อน หรือสารตกค้างในปริมาณที่เกินกำหนด และหากไม่มั่นใจ จีนสามารถส่งบริษัทตรวจสอบคุณภาพมาตรวจสอบข้าวไทยร่วมกับบริษัทตรวจสอบของไทยได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สั่งการให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ตั้งคณะกรรมการร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้าวสารบรรจุถุง 4 กิโลกรัม ที่แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งก่อนบรรจุถุง และหลังบรรจุถุง พร้อมกำชับเรื่องการจัดส่งไปยังพื้นที่น้ำท่วมไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อรา หรือเปียกน้ำ รวมถึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับบริจาคข้าว ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนรับมอบและกระจายถึงประชาชน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจถึงคุณภาพข้าวที่ได้รับแจก ซึ่งขณะนี้ข้าวถุงสำหรับผู้ประสบภัยเพื่อการแจกจ่าย 1.3 ล้านถุง

นายยรรยง กล่าวว่า ส่วนการสุ่มตรวจข้าวสารบรรจุถุงจากแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายในช่วงที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีข้าวปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซินบี 1 หรือเมทิลโบรไมด์แต่อย่างใด ซึ่ง ศปชส.จะดำเนินการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการบริโภคข้าวไทย พร้อมกันนั้น ศปชส.จะจัดทำคำนิยามข้าวเสื่อมคุณภาพ

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น ข้าวมีสารปนเปื้อน-สารตกค้างเป็นอย่างไร ข้าวเสื่อมคุณภาพเป็นอย่างไร โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและสร้างการรับรู้ของประชาชน และผู้นำเข้าข้าวไทย อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 16 ต.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์จะเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิประมาณ 50,000 ตัน และข้าวขาวประมาณ 5% จำนวน 100,000 ตัน คาดจะมีผู้สนใจประมูลจำนวนมาก เพราะข้าวลือตนี้มีคุณภาพตรงตามที่คุณต้องการ และแบ่งประมูลเป็นกองๆ ละไม่เกินประมาณ 2,000 ตัน โดยเอาข้าวในโกดังที่สะดวกแก่การขนส่งมาเปิดประมูลก่อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถส่งมอบได้ทันที และคาดว่าจะได้ราคาดีกว่าราคาตลาดมาก

"ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเน้นเปิดประมูลข้าวในเอเฟตก่อน ซึ่งการแบ่งกองประมูลกองละไม่เกิน 2,000 ตันนั้น จะทำให้ผู้ซื้อทั่วไปสามารถเข้าร่วมประมูลได้ เพราะเป็นปริมาณไม่มากนัก ส่วนการเปิดประมูลขายทั่วไป ก็ยังดำเนินการอยู่ และจะเน้นข้าวเหนียว ปลายข้าว เพราะข้าวหอมมะลิ และข้าวขาว จะเก็บไว้ประมูลในเอเฟต" นายยรรยง กล่าว

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายข้าวกับ บริษัท คอฟโก จากจีน เพื่อซื้อข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว และข้าวเหนียวจากไทย ปีละประมาณ 200,000 ตัน ภายในระยะเวลา ประมาณ 5 ปี รวมทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อไม่ได้กังวลคุณภาพข้าวไทยเพราะซื้อขายกันมานานแล้ว และเอกชนไทยก็พยายามรักษาคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ

นายชนุตร์ปรกรณ์ วงศ์สินิล ผู้อำนวยการ อคส. กล่าวถึงการดำเนินการจัดการข้าวถุงคงค้าง 8.4 แสนถุงว่า ในส่วนของ 5 แสนถุงที่ยังไม่ได้รับมอบ ได้เจรจากับบริษัทผู้ปรับปรุง ให้คิดเป็นค่าจ้างปรับปรุงข้าวที่รัฐยังคงค้างแทน ส่วน 3.4 แสนถุง ที่ได้รับมอบแล้ว อคส. จะทำการปรับปรุงและจำหน่ายให้หน่วยงานราชการที่ต้องการข้าวราคาถูก โดยไม่นำออกจำหน่ายให้ประชาชน และยืนยันเป็นข้าวที่บริโภคได้

ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ทั่วโลกห่วงอาหารขาดแคลนไทยโหวแห่มาซื้อข้าว

นายยรรยง พวงราช รรมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ เวทีการประชุมผู้นำกลุ่มความร่วมมือภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เริ่มหารือแนวทางแก้ปัญหาการขาดแคลนสินค้าอาหารและธัญพืช โดยหลายๆ ประเทศเริ่มกังวลว่าหากไม่วางแผนรับมือ วิกฤตอาหารที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ก็อาจจะกลับมาอีกครั้ง แม้จะไม่รุนแรงเหมือนเดิม แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าวิตก เพราะปัจจุบันปริมาณผลิตด้านอาหารและธัญพืชปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ปัจจุบันแม้หลายประเทศจะมีปริมาณสต็อกเพิ่มสูงขึ้น เช่น สต็อกข้าวในไทย และอินเดีย โดยในส่วนของไทยได้ระบายสต็อกข้าวออกอย่างต่อเนื่อง อินเดียเริ่มกังวลและอาจจะชะลอการส่งออกข้าว เพื่อคงสต็อกไว้ในประเทศ ส่วนเวียดนามที่เคยเร่งส่งออก เริ่มชะลอการส่งออก เนื่องจากผลผลิตลดลง และมีแนวโน้มว่าผลผลิตในปี 57 จะลดลงอีก หลายๆ ประเทศเริ่มกังวล และเริ่มมองหาข้าวเพื่อเพิ่มปริมาณสต็อกของตัวเองมากขึ้น ซึ่งมีสัญญาณชัดเจนขึ้นหลังจากพบว่าหลายประเทศได้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอซื้อข้าวจากไทยเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และในการเจรจากับประเทศต่างๆ เพื่อเสนอขายข้าว ก็เริ่มคุยได้ง่ายขึ้น

นายยรรยง กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีสต็อกข้าวคงเหลือราว 15 ล้านตัน เป็นข้าวที่มีภาวะผูกพัน 5 ล้านตัน และอีก 10 ล้านตันยังไม่มีภาวะผูกพัน ซึ่งไม่มากนักน้อยเกินไป ยังมีผู้ติดต่อขอซื้อเข้ามามาก ปริมาณข้าวในสต็อกที่มีอยู่ อาจจะไม่พอขายก็ได้ จึงอยากประกาศไปถึงประเทศที่ต้องการซื้อข้าวไทย หากไม่รีบซื้อตอนนี้ ในไม่ช้าอาจจะซื้อในราคานี้ไม่ได้แล้ว เพราะข้าวที่เหลืออยู่ มีลโกที่จะขายในหลายรูปแบบ ทั้งเปิดประมูลขายในทั้งประเทศ

และส่งออก ขายเป็นตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) และขายให้กับผู้ซื้อต่างประเทศ โดยตรง

ส่วนปริมาณข้าวที่จะเข้าสู่สต็อกจากโครงการรับจำนำข้าวปี 56/57 แม้ตั้งเป้าจะมีข้าวเข้าสู่โครงการประมาณ 10 ล้านตันข้าวสาร แต่ผลกระทบจากน้ำท่วม ได้ทำให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวในหลายๆ จังหวัดได้รับความเสียหาย ผลผลิตข้าวก็จะหายไปส่วนหนึ่ง ปริมาณสต็อกก็อาจจะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้หลาย ๆ ประเทศในอาเซียน เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เริ่มติดต่อเจรจาขอซื้อข้าวไทย เพื่อเพิ่มปริมาณสต็อกข้าวในประเทศ ป้องกันปัญหาการขาดแคลน โดยอยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียดปริมาณและราคา รวมทั้งยังติดต่อขอซื้อข้าวทั้งจากจีน ประเทศในตะวันออกกลาง และแอฟริกา โดยเฉพาะจีนเจรจาหลายออเดอร์มาก

ที่มา เดลินิวส์

กรมการค้าต่างประเทศลั่นปีงบประมาณ 57 เร่งระบายข้าวสต็อกรัฐ ดูแลสิทธิประโยชน์การค้า

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้แถลงนโยบายสำหรับปีงบประมาณ 57 ว่า กรมการค้าต่างประเทศมีงานเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ คือ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดจากนโยบายนี้

นอกจากงานเร่งด่วน ยังมีงานด้านการส่งเสริมการค้า ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่เป็นกลจักรสำคัญในการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าต่าง ๆ ที่ประเทศไทยมีอยู่ อาทิ GSP และ FTA เพราะระบบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังกล่าวจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการส่งออกให้กับผู้ประกอบการของไทย และสร้างความได้เปรียบต่อสินค้าคู่แข่งจากต่างประเทศ

และ ยังมีสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ การส่งเสริมการค้าชายแดนให้ขยายตัวและมีความเข้มแข็ง เพราะการค้าชายแดนเป็นช่องทางการค้าที่สำคัญของไทย ในการที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ และการค้าชายแดนยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไทย ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ให้ได้ถึง 1 ล้านล้านบาทภายในปี 56

นโยบายสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเป็นศูนย์กลางในการติดตาม ดูแล แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนและรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่เกิดจากมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) หรือ อุปสรรคการค้าในลักษณะอื่น ๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อภาคการผลิตและการส่งออกของไทย โดยเน้นการติดตามมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้า เช่น Export Control, WEEE, REACH, RoHS เป็นต้น และทำหน้าที่เป็นศูนย์แจ้งเตือนภัย (Early Warning Center) ให้กับผู้ส่งออกและผู้ประกอบการของไทย ให้ปรับตัวได้ทัน สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องไม่เป็นอุปสรรคในการส่งออกและนำเข้าของไทย

ในด้านการปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ มีเครื่องมือในการดำเนินการเพื่อคุ้มครองภาคการผลิตและผู้ประกอบการภายในประเทศ คือ การใช้มาตรการ AD / VCD / SG เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นและการทุ่มตลาดของสินค้าจากต่างประเทศ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า มีกองทุน FTA ที่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า โดยจะให้ความช่วยเหลือในทุกแง่มุมทั้งในด้านการศึกษาวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับสินค้าที่มาจากต่างประเทศได้

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศตั้งเป้าส่งออกข้าว 8-10 ล้านปี'57

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึงแนวทางระบายข้าวสต็อกรัฐ ปี 2557 ว่า การกิจส่วนของการกรม คือการระบายข้าว และสินค้าเกษตรอื่นๆ ผ่าน 5 วิธี ได้แก่ จีทูจี เปิดประมูลให้เอกชน ผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ใช้หน่วยงานในประเทศ และนำวิธีการใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวไทย เช่น ข้าวถุงเพื่อเป็นของที่ระลึก โดยตั้งเป้าส่งออกข้าวปี 2557 ประมาณ 8-10 ล้านตัน มูลค่า 5-6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เน้นการระบายผ่านจีทูจีเป็นหลัก 60% จากปีนี้คาดว่าจะส่งออกได้ 8-9 ล้านตัน

โดย 8 เดือนแรกปีนี้ ส่งออกแล้วกว่า 5 ล้านตัน ส่วนบาร์เทอเทรต เป็นการระบายเฉพาะกิจซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องการผลักดัน หากจีนตกลงแลกสินค้ากับสินค้าข้าวหรือเกษตรอื่นๆ ก็จะต้องหารือในคณะรัฐมนตรี ในการออกระเบียบว่าจะมอบหน่วยงานใด และวิธีการกำหนดราคาอย่างไร โดยต้องคิดบนพื้นฐานเดียวกัน

"จีทูจี อาจสูงกว่าที่ได้คาดไว้ เพราะที่ผ่านมาก็มีภาระผูกพันส่งมอบไว้บ้างแล้ว ปีหน้าเราน่าจะขายผ่านจีทูจีได้มากที่สุด"

ที่มา มติชน

เร่งขอขยายวงเงินจำหน่ายข้าวฤดูกลางที่แล้ว

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรณีที่เกษตรกรยังไม่ได้รับเงินจากการจำหน่ายข้าวในฤดูกาลที่ผ่านมา 4.25 แสนตัน วงเงิน 6 พันล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนที่เกินจากวงเงินที่รัฐกำหนดไว้ เนื่องจากมีเกษตรกรนำข้าวมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อขยายวงเงิน และจะเร่งรัดให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้เกษตรกรโดยเร็ว สำหรับกรณีที่เกษตรกรประมาณ 8.9 แสนราย ที่เข้าร่วมโครงการไม่ทันวันที่ 15 กันยายน 2556 นั้น คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) กำลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าว

ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมจุดรับจำหน่ายโรงสีประชาชนกุลกิจ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี ที่เป็นโรงสีเข้าร่วมโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/57 ที่คัดเลือกโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และพร้อมเปิดการรับจำหน่ายตามโครงการแล้ว ซึ่งได้เน้นย้ำให้ อ.ต.ก. มีความเข้มงวดในเรื่องการดูแลจุดรับจำหน่าย การคัดเลือกโรงสี การจัดหาบุคลากรประจำจุด รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการอำนวยความสะดวกและตรวจสอบ เช่น กล้องวงจรปิด ตลอดจนการเก็บรักษาข้าว พร้อมกำชับให้โรงสีดำเนินการในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพข้าว การวัดความชื้น และการชั่งน้ำหนัก ด้วยความเที่ยงตรงและเป็นธรรมกับเกษตรกร

นอกจากนี้ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 ของจังหวัดลพบุรี ณ วัดธรรมเจดีย์ อำเภอเมืองลพบุรี หลังปรับปรุงการขึ้นทะเบียน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียน เข้มงวดตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ขั้นตอนการประชาคม จะมีมาตรการเข้มงวด โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายตำบลและตรวจสอบพื้นที่จริงด้วย GPS และขั้นตอนการออกไปรับรอง เข้มงวดการพิมพ์และการจ่ายใบรับรองให้ถูกต้องและทันเวลา

นายวราเทพ กล่าวว่า ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ แจ้งข้อมูลที่เป็นจริง หากแจ้งข้อมูลเท็จก็จะถูกเพิกถอนสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี และมีความผิดตามกฎหมาย สำหรับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ด้านโรงสี ก็จะต้องให้ความร่วมมือกับรัฐ โดยมีความเที่ยงตรงในเรื่องการวัดความชื้นและการชั่งน้ำหนักข้าว ไม่เอาัดเอาเปรียบชาวนา และในส่วนของ การระบายข้าว ก็เป็นภารกิจของรัฐในการจำหน่ายข้าวเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนใช้ในการดำเนินโครงการต่อไป

สำหรับผลการรับขึ้นทะเบียน วันที่ 9 ตุลาคม 2556 บันทึกการขึ้นทะเบียนในระบบแล้ว 2,603,347 ครัวเรือน พื้นที่ 46,771,707 ไร่ ผ่านประชาคม 444,086 ครัวเรือน คิดเป็น 17.06% ของการบันทึก พื้นที่ 9,904,734 ไร่ ผลการออกไปรับรอง 310,178 ครัวเรือน คิดเป็น 69.85% ของการผ่านประชาคม พื้นที่ 7,408,428

ไร่ ในส่วนของจังหวัดลพบุรี มีเป้าหมายการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2556/57 จำนวน 27,000 ครัวเรือน พื้นที่ 750,000 ไร่ ผลการขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 13,945 ครัวเรือน ผ่านการประชาคม 7,242 ครัวเรือน ออกใบรับรองให้เกษตรกรแล้ว 6,252 ครัวเรือน

ที่มา โปสเตอร์ทูเดย์

อัตรารับจำนำข้าวเพิ่ม 9 พันล.

นายบรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) มีมติช่วยเหลือชาวนาที่ไม่สามารถนำข้าวมาเข้าโครงการรับจำนำปี 2555/2556 รอบ 2 ได้ทัน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวภายในวันที่ 15 ก.ย. 2556 มีปริมาณ 4.5 แสนตัน ให้ชาวนานำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการรับจำนำตามหลักเกณฑ์เดิม คาดว่าจะใช้งบรับจำนำส่วนนี้ 6,000 ล้านบาท โดยจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า หลังจากนั้นภายใน 2-3 วัน ชาวนาสามารถนำข้าวเปลือกมาเข้าโครงการได้

สำหรับข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 16-30 ก.ย. ซึ่งพ้นระยะเวลาโครงการรับจำนำข้าว 2555/2556 แต่ชาวนาได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ในส่วนนี้จะชดเชยเงินให้กับชาวนาตันละ 2,500 บาท จำกัดครัวเรือนละ 30 ตัน ข้าวส่วนนี้มีประมาณ 8.9 แสนตัน คาดว่าจะใช้เงินชดเชยส่วนต่าง 3,000 ล้านบาท ซึ่งจะเสนอ ครม. ใช้งบกลางต่อไป

“การชดเชยในส่วนที่สอง จะให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเข้าไปตรวจสอบว่าชาวนามีข้าวจริงหรือไม่ และขึ้นทะเบียนเกษตรกรถูกต้อง ป้องกันการทุจริต ส่วนแรกก็อยากให้ชาวนาภาคกลางที่ร้องเรียนรอก่อน เพราะต้องขออนุมัติ ครม. หลังจากนั้นถึงเริ่มดำเนินการได้” นายบรรยง กล่าว

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม กขช. ยังมีมติให้บันทึกมูลค่าสต็อกข้าวที่ขายให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการบริจาคหรือจัดทำข้าวถุงราคาถูกช่วยเหลือประชาชนในราคาตลาด เพื่อสร้างความสมดุลทางบัญชี เพราะแม้จะขายให้กับหน่วยงานในราคาต่ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่ในทางบัญชีควรต้องบันทึกในราคาตลาด เพื่อทำสถานะทางบัญชีถูกต้อง ซึ่งโดยส่วนต่างของข้าวบริจาคและข้าวถุงราคาถูกนี้มีมูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาท

สำหรับการรับจำนำข้าวตั้งแต่วันที่ 1-9 ต.ค. มีข้าวเปลือกเข้าโครงการรับจำนำ ฤดูกาล 2556/2557 แล้วประมาณ 2,500 ตัน มีโรงสีที่ขอเปิดจุดรับจำนำ 500 แห่ง อนุมัติแล้ว 250 แห่ง และเปิดจุดรับจำนำได้ 19 จุด โดยราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ในตลาดขณะนี้ ราคาตันละ 8,000-1 หมื่นบาท

นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าวได้สำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้เกษตรกรใช้เพาะปลูกหลังน้ำลด รวม 2,652 ตัน เป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกได้ทันที นอกจากนี้ยังได้เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกที่จะถึง 17 ชนิดพันธุ์ รวมทั้งสิ้น 5.8 หมื่นตัน

ที่มา โปสเตอร์ทูเดย์

นิวัฒน์ธำรงโต้เวสต์แบงก์ขาดทุนจำนำข้าวไม่ถึง 4 แสนล. ยันเดินหน้าต่อ

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่ธนาคารโลกระบุโครงการรับจำนำข้าวขาดทุนสูงถึง 400,000 ล้านบาท ว่า “ไม่รู้ว่าจะเอาตัวเลขมาจากไหน เพราะโครงการรับจำนำข้าว 2 ปีที่ผ่านมา ใช้งบปีละประมาณ 330,000 ล้านบาท ขาดทุนไม่น่าเกินปีละ 100,000 ล้านบาท รวมแล้วไม่น่าเกิน 200,000 ล้านบาท และได้ส่งเงินจากการระบายข้าวคืนคลังแล้วประมาณ 160,000 ล้านบาท พร้อมชี้แจงสาเหตุที่ยังปิดบัญชีโครงการไม่ได้ เนื่องจากยังเหลือข้าวในสต็อกที่ยังไม่ได้ขายอีก และเชื่อว่าไม่น่าจะขาดทุนสูงขนาดนั้น เพราะกระทรวงพาณิชย์ยังเจรจาขายข้าวในสต็อกอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการรับจำนำข้าวปี 56/57 ที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.56 นั้น ยังคงเดินหน้าต่อไป แม้กระทรวงการคลังจะระบุว่าไม่มีเงินไม่เพียงพอตามวงเงินที่ ครม. มีมติไว้ที่ 270,000 ล้านบาท ซึ่งทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ต้องทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา โดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงรับจำนำข้าว และขายข้าวในสต็อกต่อไปเพื่อนำเงินส่งคืน ส่วนกระทรวงการคลัง ก็ต้องหาเงินมาใช้ในการรับจำนำ

คลังย่ำเงินจำหน่ายข้าวต้องไม่เกิน 5 แสนล้านบาท

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ยืนยันในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เกี่ยวกับวงเงินรับจำหน่ายข้าวรอบใหม่ สำหรับฤดูกาลผลิต 2556/57 โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินกู้ 270,000 ล้านบาท และต้องเป็นวงเงินที่อยู่ในกรอบใช้สำหรับรับจำหน่ายข้าวทั้งหมด 500,000 ล้านบาท ตามที่ ครม.อนุมัติไว้ เพื่อรักษาวินัยทางการคลัง เพราะกระทรวงการคลังมีภาระต้องค้ำประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจอีกหลายแห่ง ปัจจุบันมีวงเงินเหลือเพียง 250,000 ล้านบาท ขณะที่รัฐวิสาหกิจอื่นต้องการกู้ยืมเงินด้วยเช่นกัน

สำหรับกรอบการใช้เงินรับจำหน่ายข้าว 500,000 ล้านบาท มาจากสภาพคล่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 90,000 ล้านบาท และใช้เงินกู้จากกระทรวงการคลัง 410,000 ล้านบาท แต่ขณะนี้วงเงินกู้เหลือใช้น้อยมาก เพราะได้เกลี้ยไปใช้สำหรับการรับจำนำมันสำปะหลังและยางพารา 35,000 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ ตามมติของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กยณ.) จำนวน 2,520 บาท/ไร่ เพื่อดูแลราคาขายให้ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 90 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังต้องการรักษาวินัยทางการคลังไว้ไม่ให้เกิน 500,000 ล้านบาท ไม่เช่นนั้นจะเป็นปัญหาดินพอกหางหมู เพราะหลายหน่วยงานแสดงความเป็นห่วงเรื่องดังกล่าว รวมถึงธนาคารโลก ขณะที่กระทรวงพาณิชย์พร้อมเร่งระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล ด้วยการเจรจาขายข้าวให้รัฐบาลจีน เพื่อให้มีเงินหมุนกลับมาใช้ในโครงการใหม่

สำหรับกรณีที่ถูกวิพากษ์ขยายเวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงินไม่เกิน 2 ล้านล้านบาท ออกไปอีก 30 วัน คาดว่าคงไม่กระทบต่อแผนการกู้ยืมเงินในปีงบประมาณ 2557 ส่วนการเงินกู้เพื่อการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาทนั้น ขณะนี้ได้ทยอยเบิกเข้ามาเกือบเต็มเงินกู้งวดแรก 20,000 ล้านบาทแล้ว ถือว่ามีความคืบหน้าพอสมควร

ที่มา สำนักข่าวไทย

อคส.เตรียมเปิดประมูลหาผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงรวมใจ 14 ต.ค.นี้

นายชุตริ์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า(อคส.) เผยความคืบหน้าโครงการข้าวสารบรรจุถุงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าปลีก คำส่ง และลดค่าครองชีพผู้บริโภค หรือข้าวสารบรรจุถุงตรา "รวมใจ" ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติให้นำข้าวสารในสต็อกรัฐบาล 200,000 ตันมาผลิตเป็นข้าวสารบรรจุถุง 5 กิโลกรัม(กก.) จำหน่ายถุงละไม่เกิน 85 บาท ว่า ขณะนี้ อคส.ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์(ทีโออาร์) เพื่อหาผู้ประกอบการรับจ้างปรับปรุงข้าวสารบรรจุแล้ว โดยให้ยื่นซองเสนอราคาภายในเวลา 12.00 น.วันที่ 14 ต.ค.56 และจะเปิดซองในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รวมทั้งกำลังอยู่ระหว่างการออกประกาศทีโออาร์หาผู้รับกระจายข้าวสารดังกล่าวไปให้กับผู้ซื้อที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ เช่น ร้านถูกใจ ร้านโชวิ๋สวย ร้านอาหารมิตรธงฟ้า โดยคาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายข้าวถุงรวมใจได้ภายในเดือน ต.ค.นี้

สำหรับการสั่งซื้อข้าวถุงรวมใจนั้น เร็วๆ นี้ อคส.จะลงนามว่าจ้างให้ บมจ.ทีโอที เป็นจุดรับคำสั่งซื้อ(คอลเซ็นเตอร์) จากร้านค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ โดยให้รวบรวมคำสั่งซื้อทั้งหมดส่งมายัง อคส. จากนั้น อคส.จะสั่งให้ผู้ปรับปรุงข้าวสารผลิตข้าวสารบรรจุถุง เพื่อป้องกันปัญหาสต็อกข้าวตกค้าง และในการจัดส่งถึงร้านค้า คาดว่าจะไม่เกิน 10 วัน ส่วนการป้องกันปัญหาข้าวสารบรรจุถุงเสื่อมสภาพจะกำหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้า และกระจายสินค้าหลังจากที่ผลิตเสร็จแล้ว ซึ่งเบื้องต้นจะไม่เกิน 2 เดือน

ส่วนกรณีมีข้าวข้าวถุงถูกใจมียอดตกค้างสูงถึง 73 ล้านถุงนั้นไม่เป็นความจริง ปัจจุบันมียอดคงเหลือเพียง 800,000 ถุงเท่านั้น ที่ยังกระจายส่งไปให้ร้านถูกใจไม่หมด แบ่งเป็นยอด 300,000 ถุง ที่รอการระบายออก และอีก

500,000 ตัน ที่อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ และรอส่งมอบให้รัฐ ซึ่ง อคส.และกรมการค้าภายใน กำลังหารือร่วมกันว่าจะดำเนินการอย่างไรกับข้าวถุงที่ยังคงเหลืออยู่ และจะเสนอให้คณะกรรมการระบายข้าวพิจารณาเร็ว ๆ นี้

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-10 ต.ค. 2556 มีจำนวน 111,471 ตัน มูลค่า 47.247 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 10 ต.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 5.31 ล้านตัน มูลค่า 2.28 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 11.7% และมูลค่าลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 6.018 ล้านตัน มูลค่า 2.666 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

สมาคมอาหาร รายงานว่า ได้ออกมาเตือนว่าการส่งออกข้าวผ่านช่องทางการส่งออกอย่างเป็นทางการ (rice exports via official channels) ที่มีความยุ่งยากมากขึ้นทำให้ผู้ค้าข้าวเปลี่ยนไปส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนตามแนวชายแดนมากขึ้นซึ่งช่วยทำให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้การส่งออกตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศจีนไม่มีการบันทึกสถิติอย่างเป็นทางการ โดยมีเพียงการประมาณการณ์ว่าในเดือนที่ผ่านมา มีการส่งออกไปประมาณ 500,000 ตัน ทั้งนี้บริษัทส่งออกข้าวในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงระบุว่า ประเทศจีนมีความต้องการนำเข้าข้าวผ่านทางแนวชายแดนมากขึ้น ในขณะที่อุปทานข้าวในประเทศมีปริมาณจำกัด จึงทำให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ทางด้านการส่งออกผ่านช่องทางส่งออกอย่างเป็นทางการนั้นยังคงมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยล่าสุดสมาคมอาหารฯ ได้ปรับลดคาดการณ์ส่งออกลงมาเหลือเพียงประมาณ 7 ล้านตัน ลดลงจากที่เคยคาดการณ์ว่าจะส่งออกประมาณ 7.2-7.5 ล้านตัน ในปีนี้ ทั้งนี้ สมาคมอาหารฯ รายงานว่าในช่วง 9 เดือนแรก ผู้ส่งออกได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้วประมาณ 6.5 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

สิงคโปร์

หนังสือพิมพ์สเตรทไทมส์ (The Straits Times) ของสิงคโปร์ เปิดเผยว่า อินเดียได้เลื่อนขั้นกลายเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวมายังตลาดสิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าไทยเป็นครั้งแรก (สิงคโปร์นำเข้าข้าวจากประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดในช่วงปี 1998-2011) โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2556 สิงคโปร์นำเข้าข้าวจากอินเดียจำนวน 92,865 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 32.9% ของปริมาณนำเข้าข้าวทั้งหมดของสิงคโปร์ (ข้อมูลจากหน่วยงานด้านการส่งเสริมการค้าของสิงคโปร์ หรือ International Enterprise Singapore (สำนักงานวิสาหกิจระหว่างประเทศสิงคโปร์)) ขณะที่การนำเข้าจากไทยมีปริมาณอยู่ที่ 85,816 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 30.4% และเวียดนามตามมาเป็นอันดับ 3 ที่ 77,759 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 27.4% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ ช่วงปี 2541-2554 ไทยถือเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของสิงคโปร์ โดยมีปริมาณสูงถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณข้าวที่มีการบริโภคภายในสิงคโปร์ ก่อนที่ส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยจะลดลงเหลือ 35.3% ในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณนำเข้าข้าวจากอินเดียและประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น โดยปีที่แล้วสิงคโปร์มีปริมาณนำเข้าข้าวจากอินเดียเพิ่มขึ้น 29.5% จากเดิมที่ 15.3% ในปี 2552

ด้านโฆษกกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสิงคโปร์ (The Ministry of Trade and Industry) กล่าวว่า ผู้นำเข้าข้าวของสิงคโปร์จะใช้ประโยชน์จากราคาข้าวของอินเดียถูกกว่าข้าวของไทย ทำให้มีการนำเข้าข้าวจากอินเดียมากขึ้น

ทั้งนี้ นับแต่ที่ไทยเริ่มโครงการรับจำนำข้าว ที่ดันให้ราคาข้าวไทยในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นนั้น ผู้ค้าข้าวในสิงคโปร์ ก็เริ่มหันไปนำเข้าข้าวจากอินเดีย และประเทศอื่นๆ อย่าง เวียดนาม และพม่า เพิ่มขึ้นถึง 9 เท่า

ขณะที่สมาคมผู้นำเข้าข้าวแห่งสิงคโปร์ (the Singapore General Rice Importers Association) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในช่วงปี 2008 ซึ่งเกิดวิกฤติการด้านอาหารไปทั่วโลก ทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นมาก ขณะเดียวกันจากการที่ได้เกิดภาวะน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีก่อนจนส่งผลให้ผลผลิตข้าวของไทยได้รับความเสียหายและส่งผลกระทบต่อกรนำเข้าข้าวของสิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ ได้มีมาตรการควบคุมการส่งออกข้าวเพื่อรักษาอุปทานข้าวในเพียงพอสำหรับบริโภคภายในประเทศของตน จากปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้สิงคโปร์ต้องมองหาแหล่งนำเข้าข้าวจากประเทศอื่นๆ ด้วย

ผู้ช่วยรองประธานบริษัทท็อปเซลเลอร์ (Topseller) กล่าวว่า การเปลี่ยนรสนิยมของชาวสิงคโปร์ก็เป็นปัจจัยสำคัญด้วย ชาวสิงคโปร์รับประทานข้าวน้อยลง รับประทานอาหารหลากหลายขึ้น จึงไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้าว อีกทั้งการที่ชาวต่างประเทศหลังไหลเข้ามาในสิงคโปร์เมื่อเร็วๆ นี้ ด้วยรสนิยมที่แตกต่างอาจส่งเสริมให้เกิดความต้องการข้าวชนิดอื่นที่ไม่ใช่ข้าวไทย

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

นาย Proceso Alcala รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (Agriculture Secretary) ระบุในแถลงการณ์ว่า ในช่วงสิ้นปีนี้คาดว่าฟิลิปปินส์จะมีผลผลิตข้าวส่วนเกินประมาณ 2.236 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอกับความต้องการบริโภคข้าวในประเทศประมาณ 2 เดือน จึงทำให้จนถึงขณะนี้ฟิลิปปินส์ยังไม่มีแผนการที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมในปีหน้า

ในปีนี้ฟิลิปปินส์คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 18.566 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 20.4 ล้านตันอยู่ประมาณ 9% อย่างไรก็ตามเขายังคงหวังว่าฟิลิปปินส์จะสามารถพึ่งพาผลผลิตข้าวได้ภายในสิ้นปีนี้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ที่มา Oryza.com

อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (The central pool) ณ วันที่ 1 ต.ค. มีประมาณ 23 ล้านตัน ลดลงประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสต็อกข้าวในเดือนนี้ลดลงประมาณ 13.5% จากจำนวน 26.6 ล้านตันในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากเป็น 3 เท่าของระดับสต็อกขั้นต่ำ (The buffer and strategic norms) ที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 7.2 ล้านตัน

สำหรับสต็อกพืชอาหารโดยรวม (Total food grain stocks) นั้น มีจำนวนประมาณ 57.46 ล้านตัน ลดลงประมาณ 14% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 12% จากเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา โดยในจำนวนนี้เป็นข้าวสาลีประมาณ 36.1 ล้านตัน ซึ่งลดลงประมาณ 16% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงจากเดือน ก.ย. ประมาณ 6%

ที่มา Oryza.com

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (The Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries; MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 4 ภายใต้ Minimum Market Access (MMA) ปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวจำนวน 57,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดยาวจากไทย (Thai long grain rice) จำนวน 19,000 ตัน ข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ (US medium grain rice) จำนวน 26,000 ตัน และข้าวเมล็ดกลางจากออสเตรเลีย (Australian medium grain rice) จำนวน 12,000 ตัน โดยราคาเฉลี่ยของการประมูลครั้งนี้คือ 63,336 เยนต่อตัน (ประมาณ 642 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

มีกำหนดส่งมอบข้าวเมล็ดยาวระหว่างวันที่ 20 พ.ย.- 31 ธ.ค. ศกนี้ ส่วนข้าวเมล็ดกลางกำหนดส่งมอบระหว่าง 25 พ.ย.- 25 ธ.ค. ศกนี้

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน (THE QUANTITY OF (30,000) MT +/- 5% IN MINIMUM OF RICE FROM (USA, URUGUAY, ARGENTINE, THAI/JASMINE (HOM MALI / PURE JASMINE) VITINAM/JASMINE) เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจากประเทศไทย เวียดนาม อุรุกวัย อาร์เจนตินา และสหรัฐฯ ซึ่งผลปรากฏว่าอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจำนวนรวม 100,000 ตัน โดยซื้อจากสหรัฐฯจำนวน 40,000 ตัน และจากอุรุกวัยและอาร์เจนตินาประเทศละ 30,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

